



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ
เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
โรงพยาบาลอ่างทอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ได้กำหนด
แนวทางดำเนินการเพื่อใช้ปฏิบัติในการแต่งตั้งข้าราชการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
และระดับชำนาญการพิเศษ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนดไว้ตามหนังสือ
สำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ โดยมอบให้ อ.ก.พ. กรมและผู้มีอำนาจ
สั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดย อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ได้ประชุมพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ แล้วมีมติ
คัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลอ่างทอง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง จำนวน ๑ ราย ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก	ส่วนราชการ
๑.	นางสาวชุตินา เพ็ญพะยอม	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ	โรงพยาบาลอ่างทอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ย้าย โดยไม่ต้องส่งผลงานประเมิน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายประภาส ลีสุทธิพรชัย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทอง
ประธานคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ

มติคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่ง
ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลอ่างทอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง ที่ได้รับคัดเลือก	ตำแหน่ง เลขที่	หมายเหตุ
๑	นางสาวชุติมา เพ็ญพะยอม	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง โรงพยาบาลอ่างทอง กลุ่มงานบริหารทั่วไป นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ	๑๑๖๐๖	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง โรงพยาบาลอ่างทอง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ	๑๑๖๐๕	รับย้าย
	ชื่อผลงานส่งประเมิน	เรื่องที่ “แรงจูงใจกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในโรงพยาบาลอ่างทอง” (ได้รับการคัดเลือกให้ย้าย โดยไม่ต้องส่งผลงานประเมิน)				๑๐๐%

๒๒/๓๕